



เล่าสู่  
กันฟัง

บัญญัติ คำคุณวัฒน์

## เด็กๆ เขาบอกรักแม่กันอย่างไร?

**วันแม่**ที่ผ่านมา เป็นช่วงเวลาทองสำหรับคนที่มิพินเพอยู่ต่างจังหวัด เพราะได้กลับบ้านไปหา “แม่” ผู้ให้กำเนิด ยิ่งทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.ประกาศให้เป็นช่วงวันหยุดยาวติดต่อกันนานถึง 4 วันด้วยแล้ว ก็ยิ่งทำให้ได้มีเวลาอยู่กับแม่ได้นานขึ้น ถือเป็นวิธีการ “คืนความสุข” ให้ตนเองและครอบครัวที่ดีเยี่ยม

สำหรับเด็กๆ วันแม่ปีนี้ รู้ไหมครับเยาวชนไทยของเราเขาคิดกันอย่างไร ขออนุญาตนำข้อมูลดีๆ จากศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ที่เขาทำการสำรวจจากเยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปี จำนวน 1,121 คน มาฝากให้ผู้ใหญ่อย่างเราๆ ได้ยิ้มกริ่มกัน เพราะจากการสำรวจในหัวข้อเรื่อง “สิ่งที่ลูกๆ ตั้งใจจะทำให้แม่ในวันแม่ปีนี้” พบว่าลูกส่วนใหญ่อยากบอกรักกับแม่ตรงๆ ด้วยตัวเองถึง 64.9% และบางคนหรือคิดเป็น 31.5 % ที่ยังเงินอายหน่อยก็อยากจะทำของขวัญ หรือพวงมาลัยดอกมะลิมาแทนคำบอกรัก ขณะที่เยาวชนราวๆ 7% ของกลุ่มตัวอย่าง ที่ทันสมัยหรืออาจห่างไกลกับแม่ก็ใช้เทคโนโลยีเสริมให้เป็นประโยชน์ ด้วยการบอกรักออนไลน์ผ่าน “ไลน์” หรือ “เฟซบุ๊ก”

นอกจากนี้ เมื่อถามว่าในบรรดาคำพูดที่แม่เฝ้าพร่ำสอนมาตั้งแต่เยาว์วัยนั้น สิ่งที่เด็กและเยาวชนไทยจำได้ขึ้นใจมากที่สุดคืออะไร ก็พบว่า “เป็นคนดี” คือถ้อยคำที่เยาวชนร้อยละ 33 ของกลุ่มตัวอย่าง จำได้มากที่สุด รองลงไปคือคำว่า ขยัน อดทน ตามด้วย ประหยัด รู้จักกิน รู้จักใช้ และพี่น้องต้องรักกัน อย่าทะเลาะกัน เป็นต้น

แล้วอะไรล่ะที่เด็กๆ เขาเป็นห่วงหรือวิตกกังวลเกี่ยวกับแม่มากที่สุด คำตอบคือ กว่าครึ่งที่เป็นห่วงเรื่องสุขภาพของแม่ รองลงไปคือห่วงว่าแม่ทำงานหนัก ถัดไปคือห่วงในเรื่องความเครียดของแม่ ตามด้วยเรื่องหนี้สิน ส่วนความปรารถนาของลูกๆ หรือพรใดที่อยากขอและมอบให้แม่มากที่สุด คือ ขอให้แม่มีความสุขร่างกายแข็งแรง ต่อด้วยขอให้แม่มีความสุข สมหวัง และขอให้แม่มีอายุยืนยาว

สำหรับกิจกรรมดีๆ ที่ลูกอยากทำให้แม่ในวันแม่ ก็พบว่ามีตั้งแต่อยากพาแม่ไปทำบุญ อยากทานข้าวนอกบ้านกับแม่ หรือแม่กระทั่งอยากจูบมือคุณแม่ไปเที่ยวงานต่างๆ ซึ่งประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจที่สุด และในปีนี้อาจการผลสำรวจข้างต้นยังพบด้วยว่า มีเยาวชนไทยจำนวนไม่น้อยทีเดียว ได้แสดงความคิดเห็นว่าตั้งใจจะทำอะไรดี ๆ เพื่อน้อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด้วยการเป็นคนดี ซื่อสัตย์ ตั้งใจเรียน ตั้งใจทำงาน และทำประโยชน์เพื่อสังคม

อันที่จริงการบอกรักและตอบแทนบุญคุณของ “แม่” เราสามารถทำได้ทุกวัน ทุกครั้งที่มีโอกาส เช่นเดียวกับการทำความดีงาม มาร่วมกันบอกรักแม่ และทำดีเพื่อแม่ทุกวัน เพื่อให้ทุกๆ วันเป็นวันที่มีความสุขเพื่อครอบครัว และเพื่อบ้านเมืองของเรากันนะครับ